

การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts)

ตัวชี้วัดว่าด้วยการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงสำรวจประสิทธิภาพของระบบศาลในการแก้ไขข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ โดยการวัดระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ในการแก้ปัญหาข้อพิพาทเชิงพาณิชย์มาตรฐาน เช่นเดียวกับที่อธิบายไว้ด้านล่าง โดยรายงานในปี ตัวชี้วัดด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงสำรวจประเด็นเพิ่มเติม ซึ่งจะได้มีการอธิบายเพิ่มเติมในรายละเอียดในส่วนที่ ๔ ต่อไป

๑. กรณีศึกษาสมมติ

บริษัทในประเทศสองบริษัท – ผู้ซื้อและผู้ขาย – ตกลงทำสัญญาสำหรับการซื้อขายสินค้าที่ต้องผลิตขึ้นตามคำสั่งเป็นการเฉพาะ นอกเหนือจากสัญญาดังกล่าว ผู้ขายตกลงขายสินค้าให้กับผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงซื้อสินค้าซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สั่งทำเป็นการเฉพาะจากผู้ขาย ในระหว่างการส่งมอบสินค้า ผู้ซื้ออ้างว่าคุณภาพของสินค้าไม่ดีเพียงพอ และปฏิเสธที่จะชำระราคา ผู้ขายยืนยันว่าสินค้ามีคุณภาพดีเพียงพอและขอให้ชำระราคาตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ ทั้งนี้ เนื่องจากสินค้าเป็นสินค้าที่สั่งทำขึ้นเฉพาะสำหรับผู้ซื้อ ผู้ขายจึงไม่สามารถนำสินค้าไปขายต่อให้บุคคลอื่น สิ่งตามมาหลังจากที่ผู้ซื้อปฏิเสธที่จะชำระราคา คือ ผู้ขายได้ฟ้องผู้ซื้อโดยศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ขายชนะคดีตามฟ้องทั้งหมด และสั่งให้ผู้ซื้อชำระราคาตามสัญญา

๑. ผู้ซื้อและผู้ขายเป็นบริษัทในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
๒. ผู้ขายได้ฟ้องผู้ซื้อเพื่อให้ชดเชยค่าเสียหายตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ มูลค่าที่เรียกร้องความเสียหายคือ ๓๓๓,๓๐๔ บาท
๓. ศาลพิจารณาชี้ว่ามูลคดีเกิดที่กรุงเทพ และชี้ว่าศาลชั้นต้นเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาคดีพาณิชย์ที่มีทุนทรัพย์พิพาทเกิน ๓๓๓,๓๐๔ บาท
๔. ผู้ขายเกรงว่าผู้ซื้อจะย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินออกนอกประเทศหรือกลายเป็นบุคคลหนี้สินล้มพันตัว ดังนั้น ผู้ขายอาจร้องขอต่อศาลที่มีอำนาจให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ (เครื่องใช้สำนักงานหรือยานพาหนะ) ของผู้ซื้อไว้เป็นการชั่วคราวก่อนศาลมีคำพิพากษา
๕. ผู้ซื้อปฏิเสธข้อกล่าวหา ซึ่งเป็นข้อพิพาทในทางเนื้อหาสาระของคดี ผู้ซื้อต้องให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้าที่ส่งมอบโดยผู้ขาย รวมถึงข้อคิดเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญในระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล:
 - ก. ถ้าแนวทางปฏิบัติมาตรฐานในประเทศของท่าน (และในประเทศอื่นๆ ที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์) กำหนดให้ผู้ซื้อและผู้ขายนำพยานผู้เชี่ยวชาญมาเอง ดังนั้น คู่ความแต่ละฝ่ายจะสามารถนำพยานผู้เชี่ยวชาญเข้านำเสนอ เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าที่ส่งมอบโดยผู้ขาย
 - ข. ถ้าแนวทางปฏิบัติมาตรฐานในประเทศของท่าน (และในประเทศอื่นๆ ที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์) กำหนดให้ศาลแต่งตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญอิสระ เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าที่ส่งมอบโดยผู้ขาย ดังนั้น ศาลก็จะเป็นผู้แต่งตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งในกรณีนี้อนุมานได้ว่าไม่มีการนำสืบพยานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายตรงข้าม

๖. คำพิพากษาให้ผู้ขายชนะคดีตามฟ้องทั้งหมด ผู้ซื้อต้องชำระราคาตามสัญญาให้แก่ผู้ขาย
๗. ผู้ซื้อไม่อุทธรณ์คำพิพากษาศาล
๘. ผู้ขายตัดสินใจเริ่มดำเนินการบังคับคดีเมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์คำพิพากษาของศาล อนุমানว่าผู้ซื้อไม่มีเงินฝากในบัญชีธนาคาร ดังนั้น สั่งหาริมทรัพย์ (เครื่องใช้สำนักงานหรือยานพาหนะ) ของผู้ซื้อถูกยึดและเก็บรักษาไว้สำหรับการขายทอดตลาด
๙. การขายทอดตลาดได้ถูกจัดเตรียม มีการโฆษณา และจัดการขายทอดตลาดขึ้นเพื่อขาย สั่งหาริมทรัพย์ของผู้ซื้อ ทรัพย์สินดังกล่าวถูกขายทอดตลาดและผู้ขายได้รับชำระหนี้เต็มจำนวน

บทนิยามศัพท์ : เพื่อวัตถุประสงค์ในการตอบแบบสอบถาม คำศัพท์ด้านล่างมีความหมาย ดังนี้

๑. ศาลที่มีเขตอำนาจ หมายถึง ศาลในกรุงเทพฯ ที่มีเขตอำนาจตัดสินข้อพิพาททางพาณิชย์ ซึ่งคล้ายคลึงกับกรณีศึกษาสมมติของคดีมาตรฐาน ถ้ามีศาลที่มีเขตอำนาจมากกว่าหนึ่งศาล ให้ถือเอาศาลที่มีแนวโน้มมากที่สุดว่าจะได้พิจารณาพิพากษากรณีศึกษาสมมติ

๒. พยานผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง พยานที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมหรือประสบการณ์มากพอที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับสินค้าที่ส่งมอบว่ามีคุณภาพดีเพียงพอหรือไม่ ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญนี้เป็นสิ่งจำเป็นและให้ต่อศาลก่อนมีคำพิพากษา

กรุณาตอบคำถามในแบบสอบถามในส่วนต่างๆ โดยคำนึงถึงกรณีศึกษาสมมติที่ให้ไว้ในตอนต้น เพื่อความสะดวกในการตอบแบบสอบถาม คำตอบของปีที่แล้ว (หากมี) ได้ถูกรวมไว้ในแบบสอบถามฉบับนี้ด้วย โปรดรับทราบว่าคำตอบเหล่านั้นเป็นคำตอบที่ถูกประมวลเป็นหนึ่งเดียวบนพื้นฐานของคำตอบทั้งหมดที่เราได้รับจากผู้ตอบแบบสอบถามที่หลากหลาย

๒. ข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับการปฏิรูป

	คำตอบ
การปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการดำเนินคดีพาณิชย์ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ใช่หรือไม่? (เช่น การแก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการคดี การนำระบบ E-Filing มาใช้ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การเปลี่ยนแปลงกฎหมายในสาระสำคัญเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ การจัดตั้งศาลพาณิชย์ขึ้นใหม่ การแต่งตั้งผู้พิพากษาขึ้นใหม่ หรือการปฏิรูประบบศาล เป็นต้น)	- ใช่, มีการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูป ในช่วงหลังจาก ๑ มิ.ย. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

<p>หากมีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง กรุณาให้รายละเอียดของการปฏิรูปหรือ การเปลี่ยนแปลง โพรตระบุ วันที่มีการ เปลี่ยนแปลง, วันที่ประกาศและมีผลใช้ บังคับของกฎหมายหรือกฎระเบียบนั้น</p>	<p>๑. Application บนมือถือ “LED Property” ค้นหาทรัพย์สินที่มี การขายทอดตลาด ออกใช้เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๘</p> <p>๒. การออกคำสั่ง/หนังสือเวียนของกรมบังคับคดีตั้งแต่ วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๗ เกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง มีจำนวน ๑๑ ฉบับ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยธ๐๕๐๙/ว๘ ๐๙/๐๓/๒๕๕๘ การเรียกเก็บค่าอากร แสตมป์จากผู้ซื้อทรัพย์สินกรณีการหักส่วนลดได้ใช้แทน - ยธ๐๕๐๙/ว๗ ๐๕/๐๓/๒๕๕๘ การคืนเงินค่าอากร แสตมป์ปิดใบรับให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สิน - ยธ๐๕๑๓/ว๖ ๒๗/๐๒/๒๕๕๘ ชักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการรายงานผลการขาย ทอดตลาดทรัพย์สิน - ยธ๐๕๐๑/ว๔ ๐๙/๐๒/๒๕๕๘ แนวทางการกำหนด ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายและประกาศในส่วนกลาง - ยธ๐๕๐๑/ว๕ ๐๙/๐๒/๒๕๕๘ แนวทางการกำหนด ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายและประกาศในส่วนภูมิภาค - ยธ๐๕๑๗/ว๑ ๒๓/๐๑/๒๕๕๘ การดำเนินการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทชั้นบังคับคดีของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) - ยธ๐๕๐๙/ว๒๔ ๒๖/๑๒/๒๕๕๗ การดำเนินการเกี่ยวกับ การเรียกชำระค่าอากรแสตมป์ปิดใบรับตามข้อ ๒๘. (ข) แห่งบัญชีอากรแสตมป์ท้ายประมวลรัษฎากร - ยธ๐๕๐๙/ว๒๓ ๑๕/๑๒/๒๕๕๗ การเรียกเก็บค่าอากร แสตมป์จากผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด - ยธ๐๕๐๙/ว๑๙ ๓๐/๐๙/๒๕๕๗ แนวทางการดำเนินการ เรียกเงินค่าส่วนต่างและค่าปรับ - ยธ๐๕๐๙/ว๑๖ ๑๓/๐๘/๒๕๕๗ การเพิกถอนรายชื่อผู้ซื้อ ออกจากสารบบผู้ทิ้งมัดจำ - ยธ๐๕๐๙/ว๑๒ ๐๔/๐๖/๒๕๕๗ ชักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามสำเนาเอกสารสิทธิ
<p>มีการปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลงที่คาด ว่าจะเกิดขึ้นหรือมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่ ปัจจุบัน จนถึง วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๘ ใช้ หรือไม่ ? ถ้ามี โพรตระบุ</p>	<p>การแก้ไขกฎหมาย</p> <p>๑. การแก้ไข พ.วิ.แพ่ง ม.๓๐๙ จัตวา – เพื่อแก้ปัญหาการที่ผู้ ซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยไม่ต้องใช้ใบปลอทดหนี้ (ใบรับรองว่า ได้มีการชำระหนี้ค่าส่วนกลางจากนิติบุคคลอาคารชุด) ทำให้ ผู้ซื้อไม่ต้องรับผิดชอบในภาระหนี้ส่วนกลางที่เจ้าของเดิมต้องรับ ผิด อันส่งผลให้มีผู้สนใจเข้าสู่อสังหาริมทรัพย์ในท้องตลาดมากขึ้น (กรม. เห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ ๖ ม.ค. ๕๘ โดยกรมบังคับคดี จะได้มีการผลักดันให้มีผลบังคับใช้ภายในเดือน มิ.ย. ๕๘)</p>

	<p>๒. การแก้ไขคำสั่งกรมบังคับคดีเกี่ยวกับเอกสารประกอบการตั้งเรื่องและการวางค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีแพ่งอย่างไรก็ตาม มีกฎหมายอยู่ระหว่างการพิจารณา ได้แก่</p> <p>๑. การแก้ไข ป.วิ.แพ่ง ลักษณะ ๒ ภาค ๒ – เพื่อให้การบังคับคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น (กรม. เห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ ๖ ม.ค. ๕๘ และอยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา)</p> <p>๒. การแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด</p> <p>๓. การแก้ไขระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๒๒ และระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๗</p>
--	--

๓. ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดี

	คำตอบ	ถ้าท่านตอบว่า “ไม่ใช่” โปรดระบุ ว่าศาลใด
ศาลแพ่งในกรุงเทพฯ มีเขตอำนาจเหนือคดีตามกรณีศึกษาสมมติ ใช่หรือไม่? (ทุนทรัพย์พิพาทในคดี ๓๓๓,๓๓๐๔ บาท)	- ใช่	<p>แม้จะตอบว่าใช่ แต่ขอแจ้งว่าศาลที่มีเขตอำนาจ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศาลแพ่ง - ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ - ศาลแพ่งธนบุรี - ศาลจังหวัดมีนบุรี - ศาลจังหวัดตลิ่งชัน - ศาลจังหวัดพระโขนง - ศาลจังหวัดปทุมวัน <p>ซึ่งการจะฟ้องศาลใดขึ้นอยู่กับมูลคดีเกิดหรือภูมิลำเนาของลูกหนี้</p>

หากมีการเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาล กรุณาตอบคำถามในส่วนที่ ๔, ๕, และ ๖ ทุกข้อ โดยสันนิษฐานว่าศาลที่จัดตั้งขึ้นใหม่มีเขตอำนาจพิจารณาคดีตามข้อเท็จจริง

๔. ดัชนีใหม่เกี่ยวกับโครงสร้างและประสิทธิภาพของศาล

ในปีนี้ Doing Business ได้เก็บข้อมูลใหม่ซึ่งจะนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีนอกเหนือจากข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการแก้ไขคดีข้อพิพาททางพาณิชย์ทั่วไป โดยข้อมูลใหม่นี้จะ

มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบศาลในภาพรวม ระดับของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติในระบบศาล การมีกลไกแก้ไขข้อพิพาททางเลือก และการมีระบบการบริหารจัดการสำนวนคดี

โดยที่ตัวชี้วัดนี้เป็นชุดข้อมูลใหม่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับธนาคารโลกที่จะได้รับคำตอบตามแบบสอบถามด้านล่าง ดังนั้น ธนาคารโลกจึงขอขอบคุณหากท่านให้ความสำคัญกับคำถามในส่วนนี้ก่อนที่จะอัปเดตข้อมูลใน section ที่ ๕ และ ๖

หากคำตอบใดของท่านเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปภายหลังจากวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗, โปรดระบุในช่อง “ข้อมูลเพิ่มเติม” นอกจากนี้ ในการตอบคำถามต่อไปนี้ โปรดระบุชื่อ แหล่งข้อมูลอ้างอิง และวันเดือนปี ซึ่งกฎหมายนั้นๆ ได้รับการตีพิมพ์ (ในกรณีที่มี)

๔.๑ โครงสร้างและหน้าที่ของศาล

* (๔.๑ - ๔.๓ ไม่ตอบเพราะเป็นภารกิจของศาล)

ศาลพาณิชย์พิเศษ	
	คำตอบ
ในกรุงเทพ มีศาลหรือแผนกในศาลโดยเฉพาะที่ทำหน้าที่พิจารณาคดีพาณิชย์หรือไม่	- ใช่ - ไม่ใช่
ถ้า “ใช่” ศาลหรือแผนกของศาลนั้นมีชื่อว่าอะไร	
ถ้า “ใช่” ทุนทรัพย์/มูลหนี้ที่พิพาทที่ศาลดังกล่าวมีอำนาจรับคดีไว้พิจารณามีจำนวนเท่าใด	
ศาลพิจารณาคดีเล็กน้อย (ใกล้เคียงกับคดีมโนสำเนา)	
	คำตอบ
ในกรุงเทพ มีศาลพิจารณาคดีเล็กน้อย หรือกระบวนพิจารณาเร่งด่วนพิเศษสำหรับคดีเล็กน้อยหรือไม่	- ใช่ - ไม่ใช่
<i>ศาลคดีเล็กน้อย</i> คือ ศาลที่มีเขตอำนาจจำกัดในการพิจารณาคดีที่มีทุนทรัพย์ค่อนข้างต่ำ โดยศาลเหล่านี้มักมีกฎและกระบวนพิจารณาที่ผ่อนคลายเป็นพิเศษเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาคดีแพ่ง เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาพิสูจน์พยานหลักฐาน และมักจะใช้ภาษาเรียบง่าย	
ถ้า “ใช่” ศาลหรือแผนกของศาลนั้นมีชื่อว่าอะไร	-
ถ้า “ใช่” กฎหมายจัดตั้งศาลนั้นหรือกระบวนพิจารณาเร่งด่วนนั้นมีชื่อว่าอะไร	
ถ้า “ใช่” จำนวนทุนทรัพย์สูงสุดสำหรับคดีที่ศาลจะรับพิจารณาได้เป็นจำนวนเท่าใด	
ถ้า “ใช่” คู่ความสามารถเข้าดำเนินกระบวนพิจารณาด้วยตนเองได้หรือไม่	
การอายัดทรัพย์สินก่อนกระบวนพิจารณา	
	คำตอบ ข้อมูลเพิ่มเติม

สมมติว่าโจทก์เกรงว่าจำเลยจะยกย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินออกไปนอกประเทศหรือกลายเป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ดังนั้นโจทก์จะสามารถร้องขอให้มีการยึดหรืออายัดสังหาริมทรัพย์ (เครื่องใช้สำนักงานหรือยานพาหนะ) ของจำเลยเป็นการชั่วคราว ก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือไม่	- ใช่ - ไม่ใช่	
ถ้า “ใช่” ลูกหนี้ยังมีสิทธิครอบครองทรัพย์สินดังกล่าวอยู่หรือไม่ ถ้าลูกหนี้ไม่มีสิทธิครอบครองทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว ใครเป็นผู้ครอบครอง	- ใช่ - ไม่ใช่	
การมอบหมายสำนวนคดี		
	คำตอบ	ข้อมูลเพิ่มเติม
สำนวนคดีใหม่ถูกมอบหมายให้กับผู้พิพากษาโดยวิธีการสุ่มภายในศาลแพ่งในกรุงเทพหรือไม่ ถ้า “ไม่” โปรดระบุว่ามี การมอบหมายสำนวนอย่างไร	- ใช่ - ไม่ใช่	
ระเบียบกระบวนการพิจารณาที่ใช้บังคับ		
ระเบียบกระบวนการพิจารณาที่ใช้กับการพิจารณาคดีสามัญทั่วไป ได้รับการปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อใด		

๔.๒ การบริหารจัดการคดี

ระยะเวลามาตรฐานสำหรับคดีแพ่ง การเลื่อนการนั่งพิจารณา และการนั่งพิจารณาต่อเนื่อง		
	คำตอบ	ข้อมูลเพิ่มเติม
ในประเทศไทย มีกฎหมายหรือกฎระเบียบกำหนดระยะเวลา มาตรฐานสำหรับกระบวนการหลักของศาลสำหรับคดีแพ่งคดี หนึ่งๆ หรือไม่	- ใช่ - ไม่ใช่	
ถ้า “ใช่” กระบวนการหลักใดที่มีกำหนดเวลาเป็นการเฉพาะซึ่ง กฎหมายบัญญัติไว้	<ul style="list-style-type: none"> ○ การส่งหมายเรียก ○ การนั่งพิจารณาค้างครั้งแรก ○ การยื่นคำให้การ ○ การจัดทำบัญชีระบุพยานให้สมบูรณ์ ○ กำหนดวันส่งคำพิพากษาถึงที่สุด ○ อื่นๆ โปรดอธิบาย 	
มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของคดีทั้งหมด เป็นไปตามกำหนด ระยะเวลามาตรฐานเหล่านี้หรือไม่	- ใช่ - ไม่ใช่	
กฎหมายกำหนดจำนวนครั้งสูงสุดสำหรับการเลื่อนการนั่ง พิจารณาหรือการนั่งพิจารณาต่อเนื่องที่ศาลจะอนุญาตไว้หรือไม่	- ใช่ - ไม่ใช่	
การเลื่อนการนั่งพิจารณาจำกัดเฉพาะสำหรับเหตุอันมีอาจ คาดหมายได้ หรือกรณีพฤติการณ์พิเศษ / โปรดระบุ “ไม่” ถ้า ผู้พิพากษามีอำนาจสั่งให้มีการนั่งพิจารณาคดีโดยต่อเนื่อง หาก เพียงแต่คู่ความร้องขอ แม้ว่าจะไม่มีเหตุ / ถ้า “ไม่” โปรดระบุ สาเหตุโดยทั่วไปสำหรับการขอเลื่อนการนั่งพิจารณาคดี	- ใช่ - ไม่ใช่	

มีกฎที่จะป้องกันมิให้มีการเลื่อนการนั่งพิจารณาโดยพร่ำเพรื่อหรือไม่	- ใช่ - ไม่ใช่	
หากมีกฎระเบียบดังกล่าวแล้ว คดีมากกว่าร้อยละ ๕๐ เป็นไปตามกฎระเบียบนั้นหรือไม่	- ใช่ - ไม่ใช่	
กลไกวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่		
	คำตอบ	ข้อมูลเพิ่มเติม
มีรายงานอะไรหรือไม่ที่จะวัดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของศาลแพ่งในกรุงเทพฯ ความคืบหน้าของคดีที่อยู่ระหว่างพิจารณา และเป็นหลักประกันว่าการพิจารณาคดีจะเป็นไปตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น	- ใช่ - ไม่ใช่	
ถ้า “ใช่” รายงานใดบ้างที่มีการจัดทำขึ้น - รายงานระยะเวลาการพิจารณาคดี วัดระยะเวลาที่ศาลใช้ในการจำหน่ายหรือพิพากษาคดี - รายงานอัตราคดีเสร็จ วัดจำนวนคดีที่ศาลพิพากษาเสร็จ เทียบกับคดีที่เข้ามาสู่ศาลใหม่ - รายงานระยะเวลาคดีที่อยู่ระหว่างพิจารณา ทำหน้าที่เสมือนการสรุปภาพของคดีที่อยู่ระหว่างพิจารณาทั้งหมด จำแนกตามประเภทของคดี อายุของคดี การดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีครั้งสุดท้าย และกำหนดการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีครั้งต่อไป - รายงานความคืบหน้าของคดี ทำหน้าที่สรุปภาพสถานะของคดีหนึ่งๆ	○ รายงานระยะเวลาการพิจารณาคดี ○ รายงานอัตราคดีเสร็จ ○ รายงานระยะเวลาคดีที่อยู่ระหว่างพิจารณา ○ รายงานความคืบหน้าของคดี	
การประชุมก่อนนั่งพิจารณา		
	คำตอบ	ข้อมูลเพิ่มเติม
การประชุมก่อนนั่งพิจารณาคดีเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการคดีที่ใช้โดยศาลแพ่งในกรุงเทพฯหรือไม่ - การประชุมก่อนนั่งพิจารณา เป็นการประชุมเพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาทและคำถามในการสืบพยานให้เคลือบงก่อนที่จะมีการพิจารณาคดีในชั้นศาล วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น ในขณะที่เดียวกันก็ป้องกันมิให้มีการยื่นคำร้องขอไต่สวนล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น หรือการประวิงคดี	- ใช่ - ไม่ใช่	
ถ้า “ใช่” ประเด็นอะไรที่จะมีการถกแถลงกัน และจะมีการดำเนินการอะไรในการประชุมก่อนนั่งพิจารณา	○ การกำหนดตารางเวลากระบวนการพิจารณา รวมถึงกรอบเวลาสำหรับยื่นคำร้อง และเอกสารอื่นๆ ต่อศาล ○ การพิจารณาถึงความซับซ้อนของคดี และการประมาณระยะเวลาของการพิจารณาคดี	

	<ul style="list-style-type: none"> ○ ความเป็นไปได้ในการยุติคดี หรือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางเลือก ○ การแลกเปลี่ยนบัญชีระบุพยาน ○ การพิจารณาลำดับเหตุการณ์ / ข้อตกลงเกี่ยวกับพยานหลักฐาน ○ ประเด็นเกี่ยวกับเขตอำนาจและกระบวนการพิจารณาอื่นๆ ○ การกำหนดประเด็นข้อพิพาทให้แคบลง ○ อื่นๆ โปรดอธิบาย 												
ระบบการบริหารจัดการคดีอิเล็กทรอนิกส์													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 25%;">คำตอบ</th> <th style="width: 25%;">ข้อมูลเพิ่มเติม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="189 772 932 869">มีเครื่องมือในการบริหารจัดการคดีอิเล็กทรอนิกส์ในศาลแพ่งในกรุงเทพหรือไม่</td> <td data-bbox="932 772 1139 869"> <ul style="list-style-type: none"> - ใช่ - ไม่ใช่ </td> <td data-bbox="1139 772 1417 869"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="189 869 932 1736">ถ้า “ใช่” ผู้พิพากษาสามารถดำเนินการอะไรได้บ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว</td> <td colspan="2" data-bbox="932 869 1417 1736"> <ul style="list-style-type: none"> ○ เข้าถึงกฎหมาย ระเบียบ หรือคำพิพากษาศาลฎีกา ○ กำหนดตารางเวลาการพิจารณาคดีสำหรับทุกคดีที่ตนรับผิดชอบได้โดยอัตโนมัติในรายงานส่วนตัว ○ ส่งการแจ้งเตือน (อาทิ อีเมล) ไปยังทนายความ ○ ติดตามสถานะของคดีที่ตนรับผิดชอบในรายงานส่วนตัว ○ ดูแลและบริหารเอกสารในคดี (สำนวน ความย่อของทนายความ คำร้อง และอื่นๆ) ○ การช่วยเหลือเกี่ยวกับการเขียนคำพิพากษา ○ การออกคำสั่งศาลแบบกึ่งอัตโนมัติ ○ การดูคำสั่งศาลและคำพิพากษาในคดีปกติ ○ คุณลักษณะอื่นๆ โปรดอธิบาย </td> </tr> <tr> <td data-bbox="189 1736 932 2020">ถ้า “ใช่” ทนายความสามารถดำเนินการอะไรได้บ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว</td> <td colspan="2" data-bbox="932 1736 1417 2020"> <ul style="list-style-type: none"> ○ เข้าถึงกฎหมาย ระเบียบ หรือคำพิพากษาศาลฎีกา ○ เข้าถึงแบบฟอร์มที่จะต้องยื่นต่อศาล ○ รับการแจ้งเตือน (อาทิ อีเมล) ○ ติดตามสถานะของคดี (การพิจารณาในอนาคต กำหนดเวลา และอื่นๆ) </td> </tr> </tbody> </table>		คำตอบ	ข้อมูลเพิ่มเติม	มีเครื่องมือในการบริหารจัดการคดีอิเล็กทรอนิกส์ในศาลแพ่งในกรุงเทพหรือไม่	<ul style="list-style-type: none"> - ใช่ - ไม่ใช่ 		ถ้า “ใช่” ผู้พิพากษา สามารถดำเนินการอะไรได้บ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว	<ul style="list-style-type: none"> ○ เข้าถึงกฎหมาย ระเบียบ หรือคำพิพากษาศาลฎีกา ○ กำหนดตารางเวลาการพิจารณาคดีสำหรับทุกคดีที่ตนรับผิดชอบได้โดยอัตโนมัติในรายงานส่วนตัว ○ ส่งการแจ้งเตือน (อาทิ อีเมล) ไปยังทนายความ ○ ติดตามสถานะของคดีที่ตนรับผิดชอบในรายงานส่วนตัว ○ ดูแลและบริหารเอกสารในคดี (สำนวน ความย่อของทนายความ คำร้อง และอื่นๆ) ○ การช่วยเหลือเกี่ยวกับการเขียนคำพิพากษา ○ การออกคำสั่งศาลแบบกึ่งอัตโนมัติ ○ การดูคำสั่งศาลและคำพิพากษาในคดีปกติ ○ คุณลักษณะอื่นๆ โปรดอธิบาย 		ถ้า “ใช่” ทนายความ สามารถดำเนินการอะไรได้บ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว	<ul style="list-style-type: none"> ○ เข้าถึงกฎหมาย ระเบียบ หรือคำพิพากษาศาลฎีกา ○ เข้าถึงแบบฟอร์มที่จะต้องยื่นต่อศาล ○ รับการแจ้งเตือน (อาทิ อีเมล) ○ ติดตามสถานะของคดี (การพิจารณาในอนาคต กำหนดเวลา และอื่นๆ) 	
	คำตอบ	ข้อมูลเพิ่มเติม											
มีเครื่องมือในการบริหารจัดการคดีอิเล็กทรอนิกส์ในศาลแพ่งในกรุงเทพหรือไม่	<ul style="list-style-type: none"> - ใช่ - ไม่ใช่ 												
ถ้า “ใช่” ผู้พิพากษา สามารถดำเนินการอะไรได้บ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว	<ul style="list-style-type: none"> ○ เข้าถึงกฎหมาย ระเบียบ หรือคำพิพากษาศาลฎีกา ○ กำหนดตารางเวลาการพิจารณาคดีสำหรับทุกคดีที่ตนรับผิดชอบได้โดยอัตโนมัติในรายงานส่วนตัว ○ ส่งการแจ้งเตือน (อาทิ อีเมล) ไปยังทนายความ ○ ติดตามสถานะของคดีที่ตนรับผิดชอบในรายงานส่วนตัว ○ ดูแลและบริหารเอกสารในคดี (สำนวน ความย่อของทนายความ คำร้อง และอื่นๆ) ○ การช่วยเหลือเกี่ยวกับการเขียนคำพิพากษา ○ การออกคำสั่งศาลแบบกึ่งอัตโนมัติ ○ การดูคำสั่งศาลและคำพิพากษาในคดีปกติ ○ คุณลักษณะอื่นๆ โปรดอธิบาย 												
ถ้า “ใช่” ทนายความ สามารถดำเนินการอะไรได้บ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว	<ul style="list-style-type: none"> ○ เข้าถึงกฎหมาย ระเบียบ หรือคำพิพากษาศาลฎีกา ○ เข้าถึงแบบฟอร์มที่จะต้องยื่นต่อศาล ○ รับการแจ้งเตือน (อาทิ อีเมล) ○ ติดตามสถานะของคดี (การพิจารณาในอนาคต กำหนดเวลา และอื่นๆ) 												

	<ul style="list-style-type: none"> ○ ดูแลและบริหารจัดการเอกสารในสำนวนคดี (สำนวนความย่อของทนายความ คำร้อง และอื่นๆ) ○ ยื่นสำนวนความย่อและเอกสารต่อศาล ○ เข้าถึงคำสั่งศาลและคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับคดี ○ คุณลักษณะอื่นๆ โปรดอธิบาย
ถ้า “ใช่” ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวอนุญาตให้ทำสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่	<ul style="list-style-type: none"> ○ การมอบหมายสำนวนคดีให้ผู้พิพากษาโดยวิธีการสุ่ม ○ การจัดทำสถิติและรายงานเกี่ยวกับศาล ○ การโอนสำนวนคดีระหว่างศาล

๔.๓ การวางระบบอัตโนมัติของศาล

การยื่นฟ้องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์		
	คำตอบ	ข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถยื่นคำฟ้องเบื้องต้นทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะในศาลแพ่งในกรุงเทพได้หรือไม่ / โปรดตอบ “ไม่” ถ้าสามารถยื่นคำฟ้องได้ผ่านทางอีเมลหรือแฟกซ์เท่านั้น	- ใช่ - ไม่ใช่	
เมื่อมีการยื่นคำฟ้องเบื้องต้นทางอิเล็กทรอนิกส์ จำเป็นต้องยื่นคำฟ้องที่เป็นเอกสารอีกครั้งหรือไม่	- ใช่ - ไม่ใช่	
มีเอกสารในคดีอื่นๆ ที่สามารถยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่	- ใช่ - ไม่ใช่	
การส่งหมายเรียกทางอิเล็กทรอนิกส์		
	คำตอบ	ข้อมูลเพิ่มเติม
เป็นไปได้หรือไม่ที่จะส่งหมายเรียกทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับมูลฟ้องที่ยื่นต่อศาลแพ่งในกรุงเทพ / ถ้าเป็นไปได้ โปรดระบุว่าสามารถดำเนินการได้อย่างไร (โดยอีเมล SMS/text แฟกซ์ และอื่นๆ)	- ใช่ - ไม่ใช่	
การชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์		
	คำตอบ	ข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในศาลแพ่งในกรุงเทพได้หรือไม่	- ใช่ - ไม่ใช่	
การตีพิมพ์คำพิพากษาของศาล		
คำพิพากษาที่ตัดสินในทุกระดับชั้นศาลในคดีพาณิชย์มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านการตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หนังสือพิมพ์ หรือในอินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์ของศาลหรือไม่ / ถ้ามีการตีพิมพ์คำ	- ใช่ - ไม่ใช่	

<p>พิพาทเฉพาะในราชกิจจานุเบกษา โปรดระบุว่าสามารถเข้าถึงราชกิจจานุเบกษาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือต้องเสียค่าใช้จ่าย / ถ้ามีการตีพิมพ์ออนไลน์ โปรดระบุลิงก์ของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง</p>		
--	--	--

๔.๔ การแก้ไขข้อพิพาททางเลือก

การอนุญาโตตุลาการ		
	คำตอบ	ข้อมูลเพิ่มเติม
<p>ในประเทศไทย การอนุญาโตตุลาการคดีพาณิชย์ ในประเทศ มีกฎหมายฉบับหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือหมวด/มาตราในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่ใช้บังคับ ครอบคลุมแง่มุมที่สำคัญในการอนุญาโตตุลาการหรือไม่ / ถ้า “ใช่” โปรดระบุชื่อหรือและปีของกฎหมายฉบับนั้น / ถ้าการอนุญาโตตุลาการในคดีพาณิชย์จัดกระจายอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายหรือตราสารทางกฎหมายหลายฉบับ โปรดเลือก “ไม่”</p>	<p>- ใช่ - ไม่ใช่</p>	
<p>มีข้อพิพาททางพาณิชย์อื่นๆ – นอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยๆ หรือนโยบายสาธารณะ – ซึ่งไม่สามารถยื่นเรื่องต่อกระบวนการอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยหรือไม่</p>	<p>- ใช่ - ไม่ใช่</p>	
<p>มีข้อความหรือข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการที่มีผลใช้บังคับ ซึ่งศาลมักจะบังคับให้หรือไม่ / โปรดตอบว่า “ไม่” ถ้าศาลจำเป็นต้องพิจารณาพิพาทภาคี แม้ว่าข้อความหรือข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการที่มีผลใช้บังคับ</p>	<p>- ใช่ - ไม่ใช่</p>	
<p>ในการที่จะบังคับตามคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการภายในประเทศของประเทศไทย มีบทบังคับหรือไม่ที่จะต้องดำเนินการผ่านกระบวนการพิจารณาของศาลในการยอมรับคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการซึ่งแยกต่างหากเพิ่มเติมอีกกระบวนการหนึ่ง</p>	<p>- ใช่ - ไม่ใช่</p>	
การไกล่เกลี่ยโดยสมัครใจ		
	คำตอบ	ข้อมูลเพิ่มเติม
<p>มีกระบวนการการไกล่เกลี่ยโดยสมัครใจในประเทศไทยหรือไม่ / โปรดตอบว่า “มี” ถ้าเพียงแต่คู่ความไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมในกระบวนการไกล่เกลี่ยเว้นแต่คู่ความต้องการ</p>	<p>- ใช่</p>	<p>มีการไกล่เกลี่ยโดยสมัครใจ ทั้งในชั้นศาลและในชั้นบังคับคดี โดยในชั้นบังคับคดี ก่อนและหลังการบังคับคดี กรมบังคับคดีได้จัดตั้ง ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประจำอยู่ในสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ ซึ่ง</p>

		<p>การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนและหลังการบังคับคดีโดยกรมบังคับคดี ได้ดำเนินการโดยผู้ไกล่เกลี่ยที่มีประสบการณ์ ดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด เป็นกลาง และเป็นธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมบังคับคดีได้ให้ความสำคัญกับการไกล่เกลี่ยในหนี้ครัวเรือน หนี้รายย่อย หนี้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สามารถไกล่เกลี่ยได้เป็นผลสำเร็จจำนวน ๒,๑๘๘ ราย คิดเป็นทุนทรัพย์จำนวน ๘๘๒,๘๘๙,๕๑๕.๘๕ บาท และความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๗ ของจำนวนเรื่องที่เข้าสู่การไกล่เกลี่ย</p>
<p>ในประเทศไทย การไกล่เกลี่ยโดยสมัครใจ มีกฎหมายฉบับหนึ่งเป็นการเฉพาะ หรือหมวด/มาตราในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่ใช้บังคับ ครอบคลุมแง่มุมที่สำคัญในไกล่เกลี่ยโดยสมัครใจหรือไม่ / ถ้า “ใช่” โปรดระบุชื่อหรือและปีของกฎหมายฉบับนั้น / ถ้าการไกล่เกลี่ยโดยสมัครใจกระจัดกระจายอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายหรือตราสารทางกฎหมายหลายฉบับ โปรดเลือก “ไม่”</p>	<p>- ไม่ใช่</p>	
<p>มีสถาบัน (ซึ่งรวมถึงศาล ถ้าเกี่ยวข้อง) ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยหรือไม่</p>	<p>- ใช่</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. สำนักกระบวนข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม (ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นพิจารณา) ๒. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี (ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี) ๓. สถาบันอนุญาโตตุลาการ (หน่วยงานอิสระ) ตั้งตาม พ.ร.บ.สถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานคณะกรรมการบริหารฯ
<p>มีมาตรการจูงใจทางการเงินสำหรับคู่ความในการพยายามใช้การไกล่เกลี่ย (อาทิ ถ้าการไกล่เกลี่ย</p>	<p>- ใช่ - ไม่ใช่</p>	

สำเร็จ จะมีการคืนค่าธรรมเนียมการยื่นฟ้องคดี หรือเครดิตภาษีเงินได้ และอื่นๆ)		
จำเป็นหรือไม่ที่ผู้พิพากษาจะต้องถามคู่ความว่า ประสงค์จะไกล่เกลี่ยหรือไม่	- ใช่ - ไม่ใช่	
ถ้าคู่ความสามารถยุติข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ย ข้อตกลงของการไกล่เกลี่ยมีอำนาจทางกฎหมาย เช่นเดียวกับคำสั่งศาลหรือไม่ / โปรดตอบว่า “ไม่” ถ้าข้อตกลงดังกล่าวมีสภาพบังคับเช่นเดียวกับ สัญญา merely	- ไม่ใช่	- ข้อตกลงในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ทำ ในชั้นบังคับคดี โดยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี ไม่มีสภาพบังคับ เช่นคำพิพากษาของศาล หากมีผลเป็น การงดการบังคับคดีไว้ชั่วคราว หรือถอน การบังคับคดี ซึ่งหากลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษามีสิทธิดำเนินการบังคับคดีต่อไป หรือเริ่มต้นการบังคับคดีใหม่

๕. ประมวลการด้านระยะเวลา

คำถามในส่วนนี้ เป็นคำถามเกี่ยวกับระยะเวลาโดยประมวลในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนของคดีพาณิชย์ โปรดตอบคำถามจากประสบการณ์ของท่านเทียบกับข้อเท็จจริงสมมติ โดยระบุระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นจำนวนวันแห่งปฏิทิน

หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลในส่วนที่ ๓ กรุณาตอบคำถามโดยอ้างถึงศาลใหม่ซึ่งมีเขตอำนาจ

๕.๑ การยื่นฟ้องคดีและการส่งหมาย * (ไม่ตอบเพราะเป็นภารกิจของศาล)

ในส่วนนี้ ให้คำนวณระยะเวลาที่ใช้โดยเริ่มจากเมื่อผู้ขาย (โจทก์) ได้ยื่นฟ้องผู้ซื้อ (จำเลย) * ต่อศาลแพ่งในกรุงเทพฯ (ให้สันนิษฐานว่าคุณมีความทั้งคู่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ)

ในการตอบคำถาม โปรดคำนวณรวมจำนวนวันตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ (หากมี)

- ๑) ผู้ขายส่งหนังสือเรียกให้ผู้ซื้อปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายและเรียกให้ชำระราคาตามสัญญา รวมถึง
 - ระยะเวลาในการจัดเตรียมหนังสือ
 - ระยะเวลาการส่งหนังสือ
 - กำหนดเวลาให้ผู้ซื้อปฏิบัติตามสัญญา
- ๒) หากการเรียกให้ปฏิบัติตามสัญญาครั้งสุดท้ายไม่เป็นผลสำเร็จ การจัดเตรียมการยื่นคำฟ้อง รวมถึง
 - ระยะเวลาในการปรึกษาทนายความ
 - ระยะเวลาในการเตรียมคำฟ้อง
- ๓) การยื่นคำฟ้องต่อศาลและการส่งหมายเรียกให้จำเลยมาให้การ รวมถึง
 - ระยะเวลาการดำเนินการทางทะเบียนของศาล

- ระยะเวลาที่ต้องรอหากการส่งคำฟ้องให้จำเลยไม่เป็นผลสำเร็จ

	ปีที่แล้ว	ปีนี้	ประมาณการใหม่ (โปรดอธิบาย)
ประมาณการของปีที่ผ่านมายังคงถูกต้อง ใช่หรือไม่ ?	๖๐	- ใช่ - ไม่ใช่	
คำตอบ			
(a) ในทางปฏิบัติ โดยทั่วไปจะต้องส่งสำเนาคำฟ้องและหมายเรียกให้ จะเลยมาให้การจำนวนกี่ครั้ง (หากมากกว่า ๑ ครั้ง โปรดอธิบาย เหตุผลที่ทำให้เกิดความล่าช้าขึ้น)			
(b) ตามความเห็นของคุณ อะไรคือสาเหตุหลักของความล่าช้าที่ เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาตั้งแต่ผู้ขาย (โจทก์) ตัดสินใจจะฟ้อง ผู้ซื้อจนถึงที่ผู้ซื้อ (จำเลย) ได้รับหมายเรียก		<input type="checkbox"/> ความยากลำบากในการค้นหา สถานที่ตั้ง/ที่อยู่ของจำเลย <input type="checkbox"/> การบริการล่าช้าของพนักงานส่ง หมาย, ทนาย, หรืออื่นๆ <input type="checkbox"/> ความไม่มีประสิทธิภาพของระบบ ไปรษณีย์ <input type="checkbox"/> การได้รับข้อมูลจากระบบ ทะเบียน (เช่น วันพิจารณา, การ พิจารณารับฟ้อง เป็นต้น) <input type="checkbox"/> อื่นๆ, โปรดอธิบาย ...	

๕.๒ การพิจารณาและพิพากษาคดี * (ไม่ตอบเพราะเป็นภารกิจของศาล)

ในส่วนนี้จะพิจารณาระยะเวลาในการมีคำพิพากษานับตั้งแต่โจทก์ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลและจำเลย
ได้รับหมายเรียกแล้ว

ในการตอบคำถาม โปรดคำนวณรวมจำนวนวันตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ (หากมี)

- ๑) กระบวนการก่อนการพิจารณาและการพิจารณาครั้งแรก รวมถึง
 - ระยะเวลาในการได้รับแจ้งวันนัดพิจารณา หรือนัดอื่นๆก่อนวันนัดพิจารณา
 - ระยะเวลาที่ต้องจนถึงวันนัดพิจารณา หรือนัดอื่นๆก่อนวันนัดพิจารณา
 - ระยะเวลาระหว่างการส่งคำคู่ความโดยย่อ (Briefs)
- ๒) ความล่าช้าโดยทั่วไป (หากเกิดขึ้นเป็นการทั่วไป) รวมถึง
 - ความล่าช้าเนื่องจากศาลสั่งเลื่อนคดี
 - ความล่าช้าเนื่องจากการขาดนัดของคู่ความ ซึ่งเป็นเหตุในศาลเลื่อนคดี
 - ความล่าช้าเนื่องจากกระบวนการพิจารณาคำฟ้อง
- ๓) ความคิดเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญ (หากมีการส่งคำฟ้องและนัดพิจารณาครั้งแรกแล้ว ศาลเห็นว่า
จำเป็นต้องขอความเห็นจากพยานผู้เชี่ยวชาญ) รวมถึง
 - ระยะเวลาในการแต่งตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญ
 - ระยะเวลาที่ผู้เชี่ยวชาญส่งความเห็น

- ๔) นัดพิจารณาครั้งสุดท้ายและการมีคำพิพากษา รวมถึง
- ระยะเวลาระหว่างการพิจารณาจนถึงนัดพิจารณาครั้งสุดท้าย
 - ระยะเวลาในการร่างและมีคำพิพากษาเป็นลายลักษณ์อักษร หากคำพิพากษาเป็นลายลักษณ์อักษรมีความจำเป็น
 - ระยะเวลาสิ้นสุดการอุทธรณ์

	ปีที่แล้ว	ปีนี้	ประมาณการใหม่ (โปรดอธิบาย)
ประมาณการของปีที่ผ่านมายังคงถูกต้อง ใช้หรือไม่ ?	๒๖๐	- ใช่ - ไม่ใช่	
			คำตอบ
(a) ในทางปฏิบัติ โดยทั่วไปใช้เวลาเท่าใด นับตั้งแต่มีการยื่นฟ้องจนถึงวันพิจารณานัดแรก			
(b) โดยทั่วไปแล้ว จะมีการนัดพิจารณาทั้งหมดกี่ครั้งในการพิจารณาที่ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงสมมติ			
(c) หากมีการเลื่อนคดีหรือเลื่อนนัดพิจารณา หรือมีการพิจารณามากกว่า ๑ นัด คู่ความต้องรอประมาณกี่วันจนกว่าจะถึงนัดพิจารณาค้างครั้งหน้า			
(d) โดยทั่วไปแล้ว พยานผู้เชี่ยวชาญใช้เวลาเท่าใดในการส่งความเห็น			
(e) กำหนดระยะเวลาในการอุทธรณ์ของประเทศไทย คือเท่าใด			
(f) ตามความคิดเห็นของคุณ อะไรคือสาเหตุหลักของความล่าช้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการพิจารณาและการมีคำพิพากษา		<input type="checkbox"/> การคั่งค้างของคดี <input type="checkbox"/> การเลื่อนคดี <input type="checkbox"/> การรอการพิจารณา <input type="checkbox"/> การจัดหาพยานผู้เชี่ยวชาญ <input type="checkbox"/> ความล่าช้าซึ่งเกิดจากพยานผู้เชี่ยวชาญเอง <input type="checkbox"/> อื่นๆ โปรดอธิบาย	

๕.๓ การบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษา

ในส่วนนี้ จะพิจารณาหลังจากระยะเวลาแห่งการอุทธรณ์สิ้นสุดลง จนถึง

- (i) การเริ่มต้นการบังคับคดี
- (ii) การยึดทรัพย์ (สังหาริมทรัพย์)
- (iii) การจัดการขายทอดตลาด
- (iv) การได้รับชำระหนี้

ในการตอบคำถาม โปรดคำนวณรวมจำนวนวันตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ (หากมี)

- ๑) ระยะเวลาในการติดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี
- ๒) ระยะเวลาในการระบุที่ตั้งและทรัพย์สินซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์ของจำเลย

- ๓) ระยะเวลาในการได้รับหมายบังคับคดีจากศาลเพื่อนำในตั้งเรื่องยึด/อายัดทรัพย์สิน
- ๔) ระยะเวลาในการจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์ของจำเลยและการได้รับชำระหนี้ของโจทก์

	ปีที่แล้ว	ปีนี้	ประมาณการใหม่ (โปรดอธิบาย)
ประมาณการของปีที่ผ่านมายังคงถูกต้อง ใช่หรือไม่ ?	๑๒๐	- ไม่ใช่	ประมาณการใหม่ คือ ๗๕ วัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาตั้งเรื่องขอยึดทรัพย์ ซึ่งสามารถออกยึดได้ภายใน ๑ วัน - เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานศาลขออนุญาตขาย และหากไม่มีผู้คัดค้านภายใน ๕ วันนับแต่วันที่มีการยึดให้นำทรัพย์สินออกขายได้ตาม ป.วิ.แพ่ง ม.๓๐๘ - เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดทำประกาศขายทอดตลาด แจ้งผู้มีส่วนได้เสีย และปิดประกาศให้ประชาชนทราบ ซึ่งสามารถจัดการขายทอดตลาดนัดแรกได้ภายใน ๔๕ วัน - เมื่อทรัพย์สินขายได้ เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องรอรระยะเวลาสำหรับผู้ร้องเฉลี่ยทรัพย์ ๑๔ วัน - เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดทำบัญชีแสดงรายการจับ-จ่ายเงินในคดี ๓ วัน - ระยะเวลาการคัดค้าน

		บัญชี ๗ วัน - จ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ ในคดีกรณีไม่มีผู้คัดค้าน บัญชี
		คำตอบ
(a) ในการเริ่มต้นการบังคับคดี มีความจำเป็นหรือไม่ที่ต้องมีสำเนาคำพิพากษา (copy of the decision) หรือเพียงแต่คำพิพากษาด้วยวาจาก็เพียงพอแล้ว		ไม่จำเป็น แต่ต้องมีหมายบังคับคดีซึ่งมีคำพิพากษาศาลโดยย่อระบุไว้
(b) ในทางปฏิบัติ ต้องใช้เวลาเท่าใดในการยึดสังหาริมทรัพย์และจัดการขายทอดตลาด		๕๑ วัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาตั้งเรื่องขอยึดทรัพย์ ซึ่งสามารถดำเนินการออกยึดได้ภายใน ๑ วัน - เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานศาลขออนุญาตขาย และหากไม่มีผู้คัดค้านภายใน ๕ วัน ให้นำทรัพย์ออกขายได้ ตาม ป.วิ.แพ่ง ม.๓๐๘ - เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดทำประกาศขายทอดตลาด แจ้งผู้มีส่วนได้เสีย และปิดประกาศให้ประชาชนทราบ ซึ่งสามารถจัดการขายทอดตลาดนัดแรกได้ภายใน ๔๕ วัน
(c) โดยทั่วไปแล้ว มีการจัดการขายทอดตลาดประมาณกี่ครั้งจึงจะสามารถขายทรัพย์สินซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์ได้		ตามคำสั่งกรมบังคับคดี จะมีการประกาศขายทอดตลาดจำนวน ๖ นัด ส่วนการขายทรัพย์ได้ในนัดใดขึ้นอยู่กับประเภทและสภาพของทรัพย์ ซึ่งหากทรัพย์เป็นที่น่าสนใจก็จะสามารถขายได้ตั้งแต่นัดที่ ๑
(d) ตามความเห็นของท่าน อะไรคือสาเหตุหลักของความล่าช้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการบังคับคดี		<input type="checkbox"/> การยึดสังหาริมทรัพย์ <input type="checkbox"/> การจัดการขายทอดตลาด <input type="checkbox"/> ระยะเวลาที่ต้องรอการจัดการขายทอดตลาด <input checked="" type="checkbox"/> การหาผู้ซื้อทรัพย์ <input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ โปรดอธิบาย – การที่คู่ความและผู้เกี่ยวข้องใช้สิทธิตามกฎหมาย เช่น การร้องขอตทรัพย์ / การคัดค้านวิธีการขาย

	<p>/ การร้องขอให้เพิกถอนการ ขายทอดตลาด / และการร้อง คัดค้านการดำเนินการอื่นๆ ของเจ้าพนักงานบังคับคดี อย่างไรก็ตาม กรมบังคับคดีได้ เพิ่มปัจจัยที่เอื้อต่อการขาย ทอดตลาดให้เร็วขึ้น อาทิ การ พัฒนา application บนมือถือ ในการเข้าถึงข้อมูลของทรัพย์สินที่ ขายทอดตลาด การขายทรัพย์สิน ในวันหยุด รวมถึงการศึกษา ความเป็นไปได้ในการขาย ทอดตลาดผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์</p>
--	--

๖. ประเมินการทางด้านค่าใช้จ่าย

ในส่วนต่อไปนี้ประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับการประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับขั้นตอนต่างๆ ของคดี
พาณิชย์ โปรตระบุค่าค่าใช้จ่ายโดยประมาณเป็นจำนวนร้อยละของมูลค่าข้อพิพาทแห่งคดี (๓๓๓,๓๐๔
บาท)

ระบุค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้ขาย (โจทก์) ต้องจ่ายเพื่อบังคับคดีตามคำพิพากษา

- แบบสอบถามนี้จะเจาะจงเฉพาะค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้ขาย (โจทก์) จะต้องเตรียมไว้ล่วงหน้า โดยไม่
คำนึงถึงเงินที่ผู้ขายอาจได้ในท้ายที่สุดหากผู้ขายชนะคดี
- โปรตระบุเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เป็นทางการ

๖.๑ ค่าทนายความ * (๖.๑ ไม่ตอบเพราะเป็นเรื่องของทนายความ)

ในการตอบคำถาม โปรตประมาณการโดยเฉลี่ยของค่าบริการสำหรับสำนักงานทนายความโดยทั่วไป
ในการจัดการคดีตามข้างต้น ซึ่งรวมถึง

- ค่าธรรมเนียมในการจัดการคดีจนถึงมีคำพิพากษา
- ค่าธรรมเนียมในการจัดการในส่วนของการบังคับคดี (หากมี)
- ค่าธรรมเนียมหรือภาษีอื่นๆ (หากมี)

ตัวอย่างการจัดการที่อาจคำนวณรวมเข้าด้วย

- การเจรจากับลูกความ
- การร่างคำฟ้อง
- การจัดเตรียมเอกสารประกอบคำฟ้อง
- การจัดเตรียมคำร้องหรือคำขอต่างๆ
- การเข้าร่วมการประชุมก่อนการพิจารณา

- การจัดเตรียมการสำหรับวันนัดพิจารณา
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น ค่าส่งคำคู่ความ, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

	ปีที่แล้ว (% ของจำนวนทุนทรัพย์)	ปีนี้	ประมาณการใหม่ (โปรดอธิบาย)
ประมาณการของปีที่ผ่านมายังคง ถูกต้อง ใช่หรือไม่ ?	๑๐.๐ %	- ใช่ - ไม่ใช่	

๖.๒ ค่าธรรมเนียมศาล (นับจนถึงมีคำพิพากษาเท่านั้น) * (๖.๒ ไม่ตอบเพราะเป็นภารกิจของศาล)

โปรดระบุค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยสำหรับโจทก์ โดยคำนึงถึงศาลที่มีเขตอำนาจตามข้อเท็จจริงกรณีสมมติ

	ปีที่แล้ว (% ของจำนวนทุนทรัพย์)	ปีนี้	ประมาณการใหม่ (โปรดอธิบาย)
ประมาณการของปีที่ผ่านมายังคง ถูกต้อง ใช่หรือไม่ ?	๒.๐ %	- ใช่ - ไม่ใช่	
			คำตอบ
(a) ค่าธรรมเนียมในการฟ้องเป็นเท่าใด หากเทียบเคียงกับข้อเท็จจริงตามกรณีสมมติ			
(b) ต้องวางประกัน จำนวนเท่าใด			
(c) ค่าทนาย/ ผู้ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย โดยทั่วไปแล้วคิดเป็นจำนวนเท่าใด หากเขาเหล่านั้นใช้เวลาทำงาน ๑๐ ชั่วโมง			
(d) มีค่าธรรมเนียมศาลอื่นใดอีกหรือไม่ที่โจทก์จำเป็นต้องเตรียมไว้			

๖.๓ ค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี

โปรดระบุค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยที่โจทก์ต้องตรองออกไปก่อน โดยเทียบเคียงกับข้อเท็จจริงตามกรณีสมมติ

	ปีที่แล้ว (% ของจำนวนทุนทรัพย์)	ปีนี้	ประมาณการใหม่ (โปรดอธิบาย)
ประมาณการของปีที่ผ่านมายังคง ถูกต้อง ใช่หรือไม่ ?	๓.๐ %	- ไม่ใช่	ร้อยละ ๐.๔๕
			คำตอบ
(a) ค่าธรรมเนียมสำหรับประกาศคำพิพากษา		ไม่มี	
(b) ค่าธรรมเนียมการยึด			เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาต้องตรองค่าธรรมเนียมการบังคับคดี ๑,๕๐๐ บาท (สำหรับการยึดสังหาริมทรัพย์ ๑,๕๐๐ บาท) อย่างไรก็ตาม หากเงินที่ตรองจ่ายเบื้องต้นไม่เพียงพอ เจ้าพนักงาน

	บังคับคดีสามารถเรียกให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาทรงแจ้งค่าใช้จ่าจ่ายเพิ่มเติมได้เท่าที่จ่าเป็น โดยเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะได้รับเงินที่ทรงแจ้งออกไปแล้วคืนเมื่อมีการขายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้
(c) ค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดการขายทอดตลาด (เช่น ค่าประกาศ, ภาษี, ค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี เป็นต้น)	มีค่าประกาศและค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยรวมอยู่ในข้อ b ทั้งนี้ ไม่รวมถึงภาษี
(d) โจทก์ต้องวางค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดการขายทอดตลาดหรือไม่?	มี โดยรวมอยู่ในข้อ b
(e) ค่าธรรมเนียมอื่นในการบังคับคดีที่โจทก์จะต้องจัดเตรียมหรือวางค่าใช้จ่าจ่ายล่วงหน้า	ตามที่ระบุในข้อ b
